

## ĐOÀN CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 17/3, đoàn công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Thái Bình về nghiên cứu, khảo sát thực tế tại tỉnh Thái Bình để chuẩn bị nội dung phục vụ xây dựng các cơ sở khoa học và thực tiễn cho Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh. Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã

hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong những năm qua, các thành viên trong đoàn công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương bày tỏ ấn tượng với những bước phát triển mạnh mẽ của tỉnh Thái Bình trên tất cả các lĩnh vực. Trên cơ sở đó đã trực tiếp trao đổi, tìm hiểu thêm về những vấn đề lý luận, thực tiễn, những thành tựu nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, đấu tư công, những cách làm hay, sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, phát triển hạ tầng, khoa học công nghệ, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh Thái Bình.

## ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 17/3, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với huyện Tiên Hải và một số ngành, đơn vị liên quan về chủ trương, giải pháp thu hút đầu tư vào khu công nghiệp Tiên Hải. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phạm Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tiên Hải có diện tích 466ha được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương đầu tư tại Văn bản số 972 ngày 7/7/2017 do Tổng công ty Viglacera - CTCP làm chủ đầu tư. Tổng vốn đầu tư của dự án là 2.206,5 tỷ đồng. Đến hết năm 2022, lũy kế vốn đầu tư đã thực hiện đạt 574,2 tỷ đồng. Thời gian qua, nhà đầu tư đã phối hợp với huyện Tiên Hải, các xã, thị trấn và các ngành liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án. Đến ngày 15/3/2023, dự án đã giải phóng được 225,7ha/276,36ha, dự kiến đến quý IV/2023 sẽ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án. Cùng với đó, nhà đầu tư đã huy động

các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, trạm xử lý nước thải tập trung, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư vào khu công nghiệp. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là công tác đền bù, giải phóng mặt bằng chậm so với nhu cầu sử dụng đất của dự án, dẫn đến tiến độ đầu tư bị chậm so với tiến độ được ghi trong giấy chứng nhận đầu tư, làm ảnh hưởng đến quá trình giao đất và thực hiện các mục tiêu của dự án. Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Tiên Hải, thị trấn Tiên Hải, xã Đông Cơ và các ngành, đơn vị đã báo cáo tình hình giải phóng mặt bằng, những khó khăn, vướng mắc; những vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án: công tác thu hút đầu tư, quản lý vận hành, nhận bàn giao tài sản công từ khu cũ; đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án...

Phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Thời gian qua, Thái Bình có nhiều nỗ lực trong quy hoạch, xây dựng, phát triển Khu kinh tế và các khu công nghiệp và đã đạt được những kết quả rất phần khởi trong

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã thông tin và làm rõ thêm những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh thời gian qua, đặc biệt là trong hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Bằng các giải pháp, kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể, Thái Bình đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng trong xây dựng nông thôn mới, đổi mới tư cách sản xuất, phát triển dịch vụ, thương mại, du lịch, phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư, xây dựng Khu kinh tế Thái Bình, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Đồng chí cũng nhấn mạnh về những khát vọng, cơ may tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đột phá và những định hướng lớn của tỉnh trong thời gian tới.

Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương đánh giá cao những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Thái Bình, đồng thời khẳng định đó là những thông tin rất hữu ích đối với đoàn khảo sát, nhất là những kinh nghiệm, cách làm mới, sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương ghi nhận và tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của địa phương, trên cơ sở đó tổng hợp báo cáo Trung ương để nghiên cứu làm tốt công tác tham mưu về cơ chế, chính sách sát với thực tiễn trong thời gian tới.

### THU THỦY

# Khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2023



Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các bộ, ngành trung ương cắt băng khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2023.

Sáng ngày 17/3, tại Bảo tàng Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam và UBND thành phố Hà Nội chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2023 với chủ đề “Đoàn kết - Chuyên nghiệp - Văn hóa - Sáng tạo”. Dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước; Lê Quốc Minh, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Đỗ Tiến Sỹ, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, các nhà báo lão thành và đồng đạo người làm báo, công chúng báo chí cả nước.

Tại lễ khai mạc, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: Đây là ngày hội lớn của giới báo chí và công chúng cả nước, đồng thời là hoạt động thiết thực của giới báo chí trong việc đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Báo chí cách mạng Việt Nam là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng và Nhà nước, luôn gắn bó, đồng hành cùng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của nhân dân ta. Trong những năm qua, các cơ quan báo chí và những người làm báo cả nước đã thường xuyên đề cao sự mệnh và trách

nhiệm chính trị, bám sát định hướng của Đảng, nắm bắt thực tiễn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, trong đó đã dành nhiều thời lượng tuyên truyền sâu rộng việc nghiên cứu, quán triệt và đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cùng các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống...

Trong khuôn khổ hội báo, công chúng và các nhà báo - hội viên sẽ được tham dự nhiều sự kiện nghiệp vụ, văn hóa phong phú, có sự lôi cuốn như: tọa đàm “Hội ngộ giải A báo chí quốc gia” được phát sóng trực tiếp trên sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam; hội thảo “AI và quản trị sáng tạo nội dung trong tòa soạn” được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam; lễ phát động “Giải thưởng báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2023”; tọa đàm “Thanh niên sáng tạo, chủ động trong công cuộc chuyển đổi số”; tọa đàm “Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí theo nhu cầu”; chung kết cuộc thi “Tiếng hát người làm báo mở rộng năm 2023”; giải bóng đá cúp Báo Nhà báo & Công luận lần thứ II; triển lãm “Những nẻo đường xuân”; trưng bày “Xuân xưa trên báo tết”... cùng các chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, đặc sắc của Nhà hát Tuổi trẻ.

Hội báo toàn quốc 2023 diễn ra từ ngày 17 - 19/3, thu hút 87 gian trưng bày các ấn phẩm báo xuân và các ấn phẩm báo chí tiêu biểu năm 2022 và quý I/2023, với sự góp mặt của 63 hội nhà báo tỉnh, thành phố, 60 cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức sẽ trao 4 loại giải thưởng, bao gồm: giải “Bia báo tết ấn tượng”; giải “Giáo điện báo điện tử ấn tượng”; giải “Chương trình phát thanh, truyền hình tết ấn tượng”; giải “Ấn tượng báo chí 2023”.

### NGUYỄN CƯỜNG

## KHỞ ĐỘNG ĐỀ ÁN...

(Tiếp theo trang 1)

hội viên, phụ nữ có nhu cầu tham gia phát triển kinh tế tập thể. Tư vấn, hỗ trợ thành lập mới 750 HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ. Tập huấn 100% cán bộ hội các cấp làm công tác hỗ trợ phát triển kinh tế; ít nhất 90% cán bộ hội các cấp được nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên, phụ nữ tham gia phát triển kinh tế tập thể.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Những năm qua, Đảng và Chính phủ đã triển khai nhiều chính sách cụ thể để hỗ trợ phụ nữ phát triển góp phần bảo đảm công tác bình đẳng giới, thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội. Với quan điểm xem kinh tế tập thể là thành phần kinh tế quan trọng trong phát triển kinh tế - xã

hội của đất nước, từ đó ưu tiên phát triển kinh tế tập thể, xây dựng mô hình kinh tế tập thể phù hợp với điều kiện kinh tế của địa phương, trong đó Hội LHPN phụ trách 2 đề án gồm Đề án 01 và đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” (Đề án 939). Chính phủ coi đây là nhiệm vụ chính trị, do đó đề nghị sự chung tay của các bộ, ban, ngành, địa phương để 2 đề án của phụ nữ được triển khai hiệu quả; hội LHPN các cấp từ trung ương đến địa phương cần chú trọng triển khai các nội dung của đề án để lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong phụ nữ.

Nhân dịp này, Hội LHPN Việt Nam đã phát động cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp năm 2023 với chủ đề “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa”. Đây là hoạt động tuyên truyền niên trong khuôn khổ Đề án 939 nhằm động viên, khuyến khích phụ nữ ở mọi tầng lớp, lứa tuổi tích cực tham gia khởi nghiệp; khởi sự kinh doanh; các THT/HTX, doanh nghiệp mới thành lập do phụ nữ làm chủ trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh nhằm phát huy tài nguyên bản địa và phù hợp với định hướng phát triển kinh tế của từng địa phương trên cả nước.

### MẠNH CƯỜNG

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

đối với cấp THCS và THPT có khó khăn trong việc sắp xếp lớp học theo học lực, nguyện vọng của từng học sinh đối với từng môn học; nhu cầu tăng số buổi học thêm đáp ứng nguyện vọng của học sinh cuối cấp học. Đối với hoạt động dạy thêm, học

thêm ngoài nhà trường cấp THCS và THPT gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý, thanh tra và kiểm tra.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận về điều kiện thành lập và hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực giáo dục.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh hoan nghênh ngành giáo dục trên cơ sở ý kiến tham gia của các sở, ngành, huyện, thành phố đã kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn tạm thời việc quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm. Đồng chí nhấn mạnh vướng mắc cụ thể hiện nay của hoạt động dạy thêm, học thêm liên quan tới hoạt động ngoài nhà trường. Đồng chí đề nghị Sở Giáo

dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, sớm ban hành quy định cụ thể về quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường, cần làm rõ các điều kiện đối với những doanh nghiệp đăng ký kinh doanh lĩnh vực giáo dục nhằm bảo đảm việc dạy thêm, học thêm được quản lý chặt chẽ theo đúng quy định.

## Gặp mặt truyền thống các ban liên lạc, hội truyền thống trên địa bàn tỉnh

Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh vừa tổ chức gặp mặt truyền thống các ban liên lạc, hội truyền thống các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh.

Thái Bình hiện có 34 ban liên lạc, hội truyền thống các đơn vị quân đội từ cấp sư đoàn và tương đương trở lên. Trong năm qua, hoạt động của các ban liên lạc, hội truyền thống diễn ra đều đặn; cán bộ, hội viên luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, chăm lo đời sống cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, quan tâm thực hiện tốt chế độ, chính sách cho hội viên CCB. Nhiều ban liên lạc, hội truyền thống hoạt động tốt như: Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Truyền thống Sư đoàn 470 tỉnh Thái Bình, Hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 1972...

Tại buổi gặp mặt, đại diện các ban liên lạc, hội truyền thống đã nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động và được lãnh đạo Hội CCB tỉnh tiếp thu, cùng tìm giải pháp tháo gỡ để công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức hội hiệu quả hơn, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

### HỒNG QUÂN

## Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh chương trình GDTX cấp THPT

Sáng ngày 17/3, tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTC) huyện Đông Hưng, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức khai mạc hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh chương trình GDTC cấp THPT năm học 2022 - 2023.

Tham dự hội thi có 35 giáo viên tiêu biểu đến từ 8 trung tâm GDNN - GDTC trong tỉnh; dự thi ở 8 bộ môn gồm: Toán, Hóa học, Vật lý, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý và Tiếng Anh. Để chuẩn bị cho hội thi, Ban tổ chức đã chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cơ bản cho các tiết dạy.

Hội thi là hoạt động chuyên môn có tác động tích cực đến việc nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường, là dịp để các thầy giáo, cô giáo thể hiện năng lực dạy học, khai thác, sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học theo định hướng dạy học phát triển phẩm chất, năng lực người học. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn, đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy và học tại các trung tâm GDNN - GDTC, tạo động lực để cán bộ, nhà giáo phấn đấu, hoàn thiện bản thân, đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.

Hội thi diễn ra trong 2 ngày 17 - 18/3/2023.

### DUY TÙNG

## BAN CHQS HUYỆN TIÊN HẢI Phát động các phong trào thi đua năm 2023

Sáng ngày 17/3, Ban CHQS huyện Tiên Hải tổ chức phát động phong trào thi đua “Bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) năm 2023” và “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm chống lãng phí”. Đây là đơn vị được Bộ CHQS tỉnh tổ chức làm điểm phát động phong trào thi đua năm 2023.

Thực hiện năm ATGT với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, Ban CHQS huyện Tiên Hải sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào “Thi đua quyết thắng” của lực lượng vũ trang gắn với phong trào thi đua “Bảo đảm trật tự ATGT năm 2023”; tổ chức thực hiện nghiêm túc quy định của Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 và của đơn vị về quản lý, sử dụng phương tiện vận tải quân sự và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về trật tự ATGT. Ngoài ra, Ban CHQS huyện cũng tăng cường kiểm tra, kiểm soát để duy trì việc chấp hành quy định của pháp luật về ATGT nhất là trong đội ngũ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang.

Đối với phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm chống lãng phí”, các bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện tập trung làm tốt công tác tham mưu cho địa phương, đơn vị đầu tư xây dựng các hạng mục công trình trong khu vực phòng thủ của huyện, giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo. Ban CHQS huyện làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đầu tư, nâng cấp và hoàn thiện mạng lưới đường liên huyện, liên xã vừa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong khu vực phòng thủ. Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện sẽ nêu gương, thi đua thực hiện triệt để tiết kiệm trong quản lý, sử dụng có hiệu quả ngân sách và quỹ vốn của đơn vị, tích cực chống tham ô, lãng phí trong mua sắm, sử dụng tài sản của nhà nước, quân đội. Thời gian đợt thi đua được chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 từ năm 2022 - 2025 và giai đoạn 2 từ năm 2026 - 2030.

Tại lễ phát động, đại diện các đơn vị đã ký giao ước thi đua năm 2023.

### TIẾN ĐẠT

## TRƯNG BÀY CHUYÊN ĐỀ... (Tiếp theo trang 1)



Các đại biểu tham quan trưng bày chuyên đề tại Bảo tàng tỉnh.

và những thành tựu trong 133 năm thành lập và phát triển của tỉnh. Qua đó khơi dậy niềm tự hào, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống quê hương, tích cực thi đua lao động sản xuất, công tác, học tập.

Tại lễ khai mạc trưng bày chuyên đề đã diễn ra lễ trao tặng Bảo tàng tỉnh 80 tài liệu, hiện vật, hình ảnh của Đại tá Bùi Đình Nhân, nguyên Đảng ủy viên Lữ đoàn xe tăng 201, Binh chủng Tăng thiết giáp, nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Bình, nhiệm kỳ 2007 - 2012.

Trưng bày chuyên đề “Thái Bình trong dòng chảy lịch sử” mở cửa phục vụ quý khách tham quan vào giờ hành chính từ ngày 17 - 24/3/2023.

## Hội diễn “Tiếng hát thanh niên” huyện Kiến Xương năm 2023

Sáng ngày 17/3, Huyện đoàn Kiến Xương phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện tổ chức hội diễn “Tiếng hát thanh niên” năm 2023.

Tại hội diễn, các đại biểu và khán giả được thưởng thức 24 tiết mục văn nghệ đặc sắc đến từ các tổ chức cơ sở đoàn trong toàn huyện. Nội dung các tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, gương điển hình, được thể hiện qua hình thức đơn ca và song ca. Trong đó có nhiều tiết mục được đầu tư, dàn dựng công phu từ nội dung

đến trang phục, đạo cụ mang tính nghệ thuật cao.

Kết thúc hội diễn, đội thi đến từ Trường THPT Nguyễn Du xuất sắc giành giải nhất với tiết mục hát song ca; đội thi đến từ Đoàn Thanh niên xã Vũ Quý cũng xuất sắc giành giải nhất ở nội dung thi hát đơn ca. Ban tổ chức cũng trao giải nhì, giải ba và giải khuyến khích cho các tiết mục đặc sắc tham gia hội diễn.

### THANH HUYỀN - PHẠM HƯNG (Đại TTTT Kiến Xương)